

# QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG

NGUYỄN VĂN HIỂN\*

*Trong những năm qua phong trào thi đua của Bộ đội Hải quân luôn hoạt động sôi nổi cả bề rộng lẫn chiều sâu. Gần đây phong trào này lại được đẩy mạnh để chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.*

**D**ỚI sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, cũng như công tác tổ chức, điều hành trong tổ chức thực hiện của người chỉ huy, sự tham mưu đúng đắn, kịp thời của cơ quan chính trị các cấp, cùng với sự nỗ lực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn Quân chủng, những năm qua phong trào thi đua Quyết thắng trong Quân chủng tiếp tục đổi mới, phát triển về bề rộng và chiều sâu, phát huy cao độ nội lực, sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt, tạo ra động lực to lớn động viên các lực lượng trong Quân chủng đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả học tập, công tác, lao động sản xuất, làm kinh tế cũng như trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh

toàn diện, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình trên biển. Những nét tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng là:

Phong trào đã góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân trong mọi tình huống, cũng

*Càng trong điều kiện khó khăn, gian khổ, phức tạp, càng trong tình huống thử thách, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân càng được tôi luyện và phát huy thông qua thi đua yêu nước.*

\* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

như lòng yêu nước, yêu biển, đảo, niềm tin, ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bằng các hoạt động cụ thể, phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đổi mới việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai chương trình hành động của các cấp, sát với nhiệm vụ đơn vị. Kết hợp chặt chẽ các đợt sinh hoạt chính trị với quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, các trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá của Quân chủng, của các ngành. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn Quân chủng nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm, chuyển biến một bước rõ rệt cả nhận thức, trách nhiệm, hành động sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ biển, đảo, thêm lực địa của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ

***Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, phong trào thi đua Quyết thắng tập trung thực hiện có chất lượng tạo được bước chuyển tương đối, rõ nét về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng và giám kỷ luật thông thường.***

quốc, bằng nâng cao nhận thức, bằng các nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, các biện pháp đồng bộ, phong trào thi đua Quyết thắng phát triển sâu rộng từ cơ quan đến đơn vị, tập trung đổi mới phương thức quản lý, nắm chắc tình hình trên biển, đảo; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu lên một bước mới, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến; bảo đảm đúng, đủ các lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm lực lượng và phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu tại các căn cứ, các đảo, nhà giàn, các khu vực biển trọng điểm; tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu. Các đơn vị như Lữ đoàn 125, Hải đoàn 128, 129, đã tổ chức nhiều lượt biên đội tàu thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát. Nắm chắc phương châm, tư tưởng chỉ đạo, ý định tác chiến, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh cản phá thành công nhiều đợt xâm phạm chủ quyền của tàu nước ngoài, bảo vệ vững chắc chủ quyền, các hoạt động kinh tế, khai thác, nghiên cứu và thăm dò dầu khí trên các vùng biển nhạy cảm. Cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn, các đài trạm đã ngày đêm bám biển, bám đảo, quan sát, phát hiện hàng ngàn mục tiêu, xử lý kịp thời các tình huống.

Trên cơ sở quán triệt phương châm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, từ đất liền đến đảo xa, từ cơ quan, nhà trường đến các đơn vị, nhà máy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, đổi mới đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện; coi trọng huấn luyện sát các tình huống, phương án, sát chiến trường, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Đã gắn huấn luyện với hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, sát với đặc điểm của từng vùng biển, từng cụm lực lượng; kết hợp huấn luyện với

hội thi, hội thao của các cấp, các ngành; gắn huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với diễn tập hiệp đồng các phương án chiến đấu, xử lý các tình huống trên biển, từng bước hoàn chỉnh cách đánh của các lực lượng, phù hợp với địa hình từng vùng biển, đảo... Chính từ kết quả cụ thể của các phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng đã nâng cao trình độ của đội ngũ chỉ huy các cấp trong hiệp đồng tác chiến, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ, ngày càng củng cố thêm niềm tin về cách đánh, về khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong Quân chủng, các phong trào thi đua đã và đang duy trì rất sôi động.

Mặt khác, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” và “Học tập tốt, hành động giỏi, kỷ luật nghiêm”, gắn với hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Học viện Hải quân, Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân và các trung tâm huấn luyện được duy trì thường xuyên, với nhiều nội dung, hình thức mới, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu khoa học. Từng bước đổi mới chương trình giáo dục của các nhà trường, đáp ứng với yêu cầu phát triển của tình hình và nhiệm vụ của Quân chủng.

Phong trào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát minh sáng kiến, sáng chế được cán bộ, chiến sĩ Quân chủng hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả cụ thể, như: Khai thác tốt hơn nguồn lực hiện có, ứng dụng khoa học công nghệ vào cải tiến, đóng mới, nâng cao phương tiện vũ khí, trang bị kỹ thuật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của Quân chủng. Những năm qua, với 307 đề tài, dự án các cấp được đầu tư nghiên cứu thành công, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng năng suất lao động và

*Kết quả của phong trào thi đua Quyết thắng trong những năm qua, nhất là 5 năm gần đây không chỉ đem lại kết quả, thành quả cụ thể mà còn nâng cao về nhận thức và đặc biệt quan trọng hơn là đã và đang tạo ra một cao trào mới, để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thêm lực địa của Tổ quốc, cũng như giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển.*

cải thiện đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và người lao động.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, nhất là các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn kho tàng, cầu cảng, doanh trại. Dân chủ ở cơ sở được phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ được đổi mới và có chuyển biến tiến bộ, các vụ việc vi phạm kỷ luật giảm từ 0,18% (năm 2005) xuống còn 0,15% (năm 2009).

Những năm qua phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã phát triển có hiệu quả từ cơ quan tới đơn vị và mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân chủng, có nhiều biện pháp nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu. Từng bước xây dựng doanh trại, công trình chiến đấu, bến cảng ngày càng vững chắc. Gắn quy hoạch khu tăng gia sản xuất với quy hoạch xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”; nơi làm việc, ăn, nghỉ và sinh hoạt của bộ đội đã được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng cao.

Trong 5 năm qua, từ kết quả tăng gia và các dịch vụ kinh tế hậu cần, các đơn vị trong toàn Quân chủng đã thu được với tổng giá trị sản phẩm là 144 tỉ đồng, đưa thêm vào bữa ăn thường xuyên cho bộ đội bình quân đạt 483.000 đồng/người/năm, riêng đối với bộ đội Trường Sa và DK1 đã tự giải quyết được một phần nhu cầu về rau xanh, thực phẩm tươi tại chỗ...

Phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Quản lý, khai thác vật tư trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả đột phá về “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”. Bằng các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phong trào “giữ tốt, dùng bền”, “sáng kiến, sáng chế”, “xây dựng nền nếp chính quy” đã trở thành phong trào hành động sâu rộng, sôi nổi, thiết thực từ cơ quan đến đơn vị, trong đó đã tập trung nghiên cứu, học tập làm chủ được nhiều nội dung mới có giá trị.

Bằng các nội dung, mục tiêu cụ thể phong trào thi đua Quyết thắng góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia tích cực, có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo.

Quán triệt sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Xóa đói, giảm nghèo” và nhiều việc làm kịp thời có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, năm năm qua toàn Quân chủng đã thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo và các phong trào hoạt động địa phương hơn 15.643 triệu đồng; hiện đang phụng dưỡng đỡ đầu 57 mẹ Việt Nam anh hùng, 26 đối tượng chính

sách, tặng 272 nhà tình nghĩa và nhà đồng đội, 1.741 sổ tiết kiệm trị giá gần 1,642 tỉ đồng. Đến nay, toàn Quân chủng đã có 186 đầu mối đơn vị từ cấp đại đội trở lên kết nghĩa với 324 tổ chức địa phương. Đã động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa ở các đơn vị, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng các công trình, sản phẩm văn hóa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Quân chủng. Trong từng giai đoạn, trong từng đợt thi đua đột kích nội dung, mục tiêu, yêu cầu của phong trào thi đua đều được gắn kết và cụ thể hóa 5 nội dung tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu, phương châm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Ban Chỉ đạo Quân chủng xác định. Từ cơ quan đến đơn vị và các ngành, các tổ chức đã cụ thể hóa thành tiêu chí phấn đấu sát với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị và chức trách của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đồng thời tạo ra một phong trào tự giác làm theo trong các đối tượng. Nhiều đơn vị đã có những biện pháp mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, như: “Tự học tập, tự nghiên cứu theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”; “Tuổi trẻ học tập và làm theo nếp sống của Bác”; “Phụ nữ Hải quân học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy”... từng bước làm chuyển biến rõ nét về nhiều mặt, nhất là về nhận thức, trách nhiệm về phương pháp, tác phong làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an toàn, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, quan hệ quốc tế

trong sáng. Thông qua việc gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào thi đua Quyết thắng trong Quân chủng đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bước đầu đã tạo được phong trào làm theo ở cơ quan, đơn vị.

Chính từ phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu thể hiện cho lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp đổi mới của Đảng, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, tình yêu gắn bó với biển, đảo. Những hình ảnh đó tiếp tục làm sáng thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân, 6 đơn vị có thành tích xuất sắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 64 tập thể được tặng huân chương các hạng; 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 131 tập thể, 23 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 38 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 490 tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 70 Chiến sĩ thi đua toàn quân, trong đó có 4 chiến sĩ thi đua toàn quốc; 78 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua; 1.452 đơn vị Quyết thắng; 4.129 chiến sĩ thi đua cơ sở, 28.000 bằng khen, giấy khen, 47.000 lượt danh hiệu tiên tiến.

Từ những kết quả sinh động đạt được trong phong trào thi đua những năm qua Quân chủng đã rút ra một số kinh nghiệm tốt để đẩy mạnh phong trào thi đua trong giai đoạn tới chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cụ thể như:

*Một là*, nhân tố có ý nghĩa quyết định chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua là ý thức và hành động tự giác, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Do đó phải làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, của phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động cơ thi đua đúng đắn, làm cho phong trào thi đua thực sự là phong trào hành động cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ.

*Hai là*, phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức của cấp ủy các cấp, sự điều hành, tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học và kiên quyết của người chỉ huy, cùng sự tham mưu đúng, kịp thời của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị cũng như phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

*Ba là*, gắn kết chặt chẽ trong phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng phải phục vụ cho nhiệm vụ chính trị trọng tâm và được cụ thể hóa cho sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng tập trung vào khâu đột phá, khâu yếu, mặt yếu, tập trung giải quyết dứt điểm, để từ đó làm chuyển biến toàn diện tình hình đơn vị.

*Bốn là*, làm tốt công tác quan tâm, bồi dưỡng, phát hiện, học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua cũng như công tác kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua ở các cấp. Thường xuyên củng cố kiện toàn, duy trì có nền nếp chế độ hoạt động của hội đồng, ban, tổ thi đua ở các cấp. □